

DIỄN VĂN BẾ MẠC

NGUYỄN VĂN ĐẠO *

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa toàn thể hội nghị

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất đã đến lúc kết thúc. Có thể nói từ trước đến nay chưa từng có cuộc hội thảo nào về Việt Nam học đạt tới quy mô lớn như vậy với sự tham dự của gần 700 nhà khoa học. Riêng con số gần 300 nhà khoa học từ 26 nước trên thế giới và gần 400 nhà khoa học Việt Nam đại diện cho hầu hết các Trung tâm khoa học lớn của thủ đô và 18 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước có mặt trong hội thảo đã nói lên nhiều điều. Đây thực sự là những ngày hội tưng bừng của đại gia đình các nhà Việt Nam học.

Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tới dự và phát biểu trong lễ khai mạc và Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tiếp đại diện các nhà khoa học nước ngoài buổi sáng hôm nay là một vinh dự lớn của Hội thảo và thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đối với khoa học nói chung và với Việt Nam học nói riêng. Chắc chắn trong thời gian tới, Việt Nam sẽ còn phát huy cao hơn nữa vai trò của mình trong công việc nghiên cứu Việt Nam học.

437 tham luận với nội dung phong phú phản ánh những kết quả nghiên cứu mới nhất của các tác giả Việt Nam và của các nước đã lần lượt được trình bày trong thông báo của các vị phụ trách 8 chủ đề và báo cáo tổng kết của Giáo sư Phan Huy Lê. Theo sáng kiến của nhiều nhà khoa học, một hội nghị bàn tròn đã được tổ chức và thu được kết quả tốt đẹp như đã được nêu trong báo cáo của Giáo sư Eto Shinkichi.

* Giáo sư Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đồng chủ trì Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất. Việt Nam.

Ba ngày hội thảo là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với lòng nhiệt tình và tinh thần làm việc say mê chúng ta đã làm được rất nhiều việc, đặc biệt là về phương diện khoa học. Các nhà khoa học Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau đã trình bày với các đồng nghiệp quốc tế về các kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời cũng được nghe rất nhiều kết quả khoa học mới của các học giả nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam. Qua thảo luận khoa học, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà khoa học đã được nâng cao thêm một bước, từ đó đã có nhiều đề xuất cụ thể nhằm mở rộng hơn nữa mối liên hệ giữa các nhà Việt Nam học trên thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo về Việt Nam. Những ý kiến kết luận rút ra từ cuộc hội nghị bàn tròn cho thấy sự nhất trí cao của các nhà khoa học trong và ngoài nước về sự cần thiết lập ra một hình thức tổ chức mang tính quốc tế về Việt Nam học để giữ mối quan hệ thường xuyên giữa các nhà nghiên cứu, tổ chức Việt Nam học trên thế giới và định kì tổ chức các hội thảo quốc tế về Việt Nam học.

Có thể nói cuộc Hội thảo đã diễn ra đúng mục đích, thực hiện vượt mức tất cả yêu cầu đặt ra và đã thành công tốt đẹp.

Để có được thành công này, Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ hết sức nhiệt tình của các học giả trên thế giới và của các nhà khoa học Việt Nam. Ngoài những nỗ lực ở mức cao nhất của ban tổ chức, Hội thảo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Việt Nam, nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức và cá nhân, đặc biệt là quỹ Ford, quỹ Toyota...

Sự thành công của hội thảo còn là một minh chứng cho sự hợp tác và phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa hai cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia. Hội thảo của chúng ta sẽ không thể đạt kết quả tốt đẹp như vậy nếu không có sự tận tâm và làm việc suốt ngày đêm của đội ngũ những người phục vụ.

Xin thay mặt cho hai cơ quan đồng tổ chức hội nghị và các đại biểu dự hội nghị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ngài Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ngài Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam, các đại biểu ngoài nước và trong nước đã nhiệt tình tham gia hội thảo. Cảm ơn tất cả anh chị em đã phục vụ cho hội nghị.

Xin chúc sức khỏe và hạnh phúc tới tất cả các đại biểu. Chúng ta hẹn gặp nhau ở cuộc hội thảo lần thứ hai.

Xin cảm ơn tất cả các quý vị.